

# LÒ LUYỆN THI... THỜI XA VẮNG



HÀNG NĂM, CỨ ĐẾN CUỐI THÁNG 3, CÁC SĨ TỬ TỪ NHIỀU TỈNH KHÁC NHAU Ồ ẠT KÉO VỀ CÁC TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐƯỢC COI LÀ “CÓ TIẾNG” ĐỂ TỰ TIN HƠN VÀO GIẤC MƠ ĐẠI HỌC. NHUNG NĂM NAY THÌ NGƯỢC LẠI, ĐÃ LÀ THÁNG 5 MÀ CÁC TRUNG TÂM VẪN Ở TRONG TÌNH TRẠNG ĐÌU HIU, “Ế KHÁCH”...

## ▶ LÒ LUYỆN THỜI KHỦNG HOẢNG

Đạo một vòng qua các lò luyện thi được cho là “hút khách” nhất những năm trước thì năm nay cũng đang nằm trong trạng thái im lìm. Không còn cảnh các sĩ tử nuốm nợp thi nhau ra vào nữa. Nhiều lò luyện thi năm ngoái không có đủ phòng để tiếp đón học sinh phải gộp các lớp với nhau, có lớp lên đến 200 học sinh học chung trong một gian phòng chật hẹp thì năm nay ngược lại, một số lò còn không đủ học sinh đăng ký để mở lớp.

Chị N.T.H, nhân viên ghi danh tại một trung tâm luyện thi gần Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết: “Năm nay, nhiều phòng luyện...bỏ không, ít học sinh theo học. So với năm ngoái thì số lượng học sinh đăng ký năm nay giảm đi khoảng 70%...”.

Khi chúng tôi hỏi các chủ lò luyện thi đại học về nguyên nhân dẫn đến tình trạng này thì hầu hết họ nhận định do khủng hoảng kinh tế. Ông Dũng, chủ lò luyện thi

phía cổng phụ Trường ĐHKHXH&NV trên đường Nguyễn Trãi than thở: “Chưa năm nào số lượng học sinh đến đăng ký lại ít như vậy. Hàng năm cứ đến thời gian này, học sinh lớp 13 từ các tỉnh xa cũng ùn ùn kéo đến, nhiều hôm trung còn không đủ phòng cho các em học phải ngồi cả ở ngoài hành lang. Vậy mà năm nay do khủng hoảng kinh tế kéo dài nên nhiều gia đình không dám cho con em mình đi ôn tại các lò luyện”.

## TẠI GIÁ NHÀ, ĐIỆN, NƯỚC CÙNG TĂNG?

Đây cũng là một nguyên nhân khiến cho các sĩ tử “ngại” đi ôn. Năm nay, thời điểm các sĩ tử ôn thi cũng chính là thời gian điện tăng giá. Nhiều xóm trọ “tắt nước theo mưa” không những tăng giá điện mà còn tăng luôn cả giá nước, giá nhà khiến cho không ít sĩ tử từ bỏ ý định ra Hà Nội ôn thi dù biết cơ hội đậu đại học khi được ôn tại các lò luyện này là cao hơn.

Nguyễn Văn Hà (quê Thanh Hoá) cho biết: “Xóm trọ chỗ em hầu hết là các học sinh tỉnh lẻ đến đây thuê phòng để ôn thi tại các trung tâm. Khi bà chủ xóm trọ tăng giá nhà, điện, nước thì rất nhiều bạn vì không thể trụ lại được ở đây nên đành về quê tự ôn. Một số người khác thì nghĩ ra cách làm thêm nhưng lương vừa thấp lại vừa lấn vào thời gian ôn thi nên làm được một thời gian ngắn đành bỏ việc”. Còn Lý Bá Quyết (huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) thì bực bạch: “Dù rất muốn ra Hà Nội ôn thi vì ở đó có những thầy giáo giỏi nhưng hoàn cảnh gia đình đã khó khăn, bố em vừa mất việc và em cũng nghe các anh chị sinh viên đang trọ trên ấy cho biết giá nhà trọ tăng đủ mọi thứ nên đành ở nhà ôn theo sách giáo khoa vậy...”

Theo một giảng viên Trường ĐHKHXH&NV thì còn một số nguyên nhân lý giải cho thực trạng “ế khách” của các trung tâm luyện thi trong năm nay. Đó là việc nước ta hiện nay có quá nhiều trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp được mở ra. Một số trường ở trong Miền Nam vì muốn thu hút lượng học sinh đến học nên đã lấy điểm đầu vào khá thấp. Chỉ cần 7- 8 điểm là có thể đủ điểm đậu vào rất nhiều trường trung cấp, cao đẳng. Sau đó sinh viên có thể học liên thông lên đại học. Tâm lý không sợ trượt khiến các sĩ tử không còn mặn mà với các lò luyện thi.

Một nguyên nhân nữa khiến các sĩ tử hờ hững với lò luyện là chỉ cần lên mạng với vài thao tác các sĩ tử có thể ôn thi trực tuyến, xem các bài giảng của các thầy giáo qua video hay có thể thi thử ngay trên máy vi tính mà vẫn được chấm điểm rất chính xác.

>> NGUYỄN VĂN CHUONG

K51 Khoa Ngôn ngữ, Trường ĐHKHXH&NV